

BÁO CÁO THAM LUẬN
Vai trò của công tác Thi đua- Khen thưởng trong việc
triển khai, tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Đơn vị tham luận:
Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lào Cai

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới thuộc khu vực Tây Bắc, có diện tích tự nhiên 6.384 Km²; có 203 Km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Vân Nam của Trung quốc. Tỉnh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (08 huyện, 01 thành phố, 01 thị xã), 152 đơn vị hành chính cấp xã (16 phường, 09 thị trấn, 127 xã), 1.578 thôn, bản, tổ dân phố, trong đó có 4 huyện 30a, 114 xã thuộc vùng khó khăn, 1.007 thôn, bản đặc biệt khó khăn; với 25 dân tộc, dân số trên 730.000 người, chủ yếu là người kinh chiếm 33,8%, các dân tộc khác 66,2% (các dân tộc Mông, Tày, Dao là chính). Trong giai đoạn 2015-2020, tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Lào Cai đã có những bước phát triển khá toàn diện, bền vững; đời sống của người dân không ngừng được nâng lên; tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm bình quân đạt trên 10%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm từ 5-8%, đến hết năm 2019 còn 11,46% hộ nghèo, hộ cận nghèo còn 9,87%.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Lào Cai có 9 đơn vị, gồm: 8 phòng giao dịch huyện, thị xã và Hội sở tỉnh. Tổng số có 142 người, trong đó có 119 cán bộ viên chức và 23 hợp đồng trọn gói. Giai đoạn 2015-2020 hưởng ứng phong trào Thi đua yêu nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020, chi nhánh tỉnh Lào Cai chủ động phát động các phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ viên chức và người lao động, với phương châm hành động “Kỷ cương - Đoàn kết - Trách nhiệm - Hiệu quả” hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm trên toàn diện các chuyên đề nghiệp vụ, đến cuối năm 2019.

Tổng nguồn vốn tín dụng đạt 2.903 tỷ đồng, tăng 884 tỷ đồng so năm 2015, tăng trưởng bình quân 8,76%/năm. Trong đó: Nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 284 tỷ đồng, tăng 175 tỷ đồng so với năm 2015, tăng bình quân 32,11%/năm, bao gồm: Huy động qua Tô TK&VV đạt 79 tỷ đồng, tăng 46 tỷ đồng; huy động tổ chức, cá nhân đạt 205 tỷ đồng, tăng 129 tỷ đồng. Nguồn vốn nhận ủy thác từ NSDP đạt 105 tỷ đồng, tăng 84 đồng so với năm 2015.

Tổng dư nợ cho vay đạt 2.898 tỷ đồng, tăng 216.847 triệu đồng so 31/12/2018, tốc độ tăng trưởng tín dụng 8,1%, với 68.595 khách hàng còn dư nợ tại 21 chương trình tín dụng. Chất lượng tín dụng tốt, toàn chi nhánh có tổng nợ

xấu còn 5.301 triệu đồng, chiếm 0,18% tổng dư nợ, giảm 0,05% so với năm 2015, trong đó: Nợ quá hạn 2,3 tỷ đồng, chiếm 0,08%; nợ khoanh 3 tỷ đồng (0.1%).

Tiếp tục triển khai tổ chức có hiệu quả phương thức cho vay ủy thác qua 04 tổ chức Hội đoàn thể các cấp tại địa phương. Đến 31/12/2019 dư nợ ủy thác đạt 2.894 tỷ đồng, chiếm 99,85% tổng dư nợ cho vay của NHCSXH tỉnh. Công tác nâng cao chất lượng Tổ TK&VV, chất lượng hoạt động tín dụng tại cơ sở được quan tâm thực hiện hiệu quả.

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương; đưa các chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ thực sự đi vào lòng dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ; cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao và lãnh đạo cấp trên ghi nhận.

Kết quả hoạt động của chi nhánh Lào Cai trong những năm qua, có thể rút ra một số nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, nổi bật là:

** Nguyên nhân:*

- Có được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tổng Giám đốc và lãnh đạo các Ban Hội sở chính NHCSXH cả về chuyên môn, công tác cán bộ cùng với thực hiện công tác Thi đua- Khen thưởng.

- Trên địa bàn tỉnh Lào Cai, có được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm tới hoạt động của NHCSXH, các tổ chức hội, đoàn thể làm ủy thác vào cuộc một cách tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm. Triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư TW.

- Chi nhánh Lào Cai, có đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp tốt; có trình độ, năng động, sáng tạo, trung thực, đoàn kết, có trách nhiệm trong công việc, tâm huyết với nghề. Có tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân tốt, đã đưa NHCSXH thực sự là địa chỉ tin cậy của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong những năm qua chi nhánh Lào Cai luôn chú trọng làm tốt công tác thi đua, khen thưởng; phát hiện, nuôi dưỡng và nhân rộng những gương điển hình tiên tiến trong toàn chi nhánh.

** Bài học kinh nghiệm:*

- *Một là:* Phải tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, Ban Giám đốc chi nhánh trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị; phải thực sự làm cho cán bộ viên chức và người lao động thấu

hiều, tự giác đi đầu, tích cực thực hiện công việc theo chức năng nhiệm vụ của tập thể đơn vị và cá nhân.

- *Hai là:* Cần bám sát về chủ trương, định hướng, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội với chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Chấp hành nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Giám đốc, lãnh đạo các Ban chuyên môn Hội sở chính NHCSXH. Đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như những quy định về từng phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt; Không ngừng đổi mới, sáng tạo trong việc phát động thực hiện công tác thi đua, khen thưởng... để tập thể, cá nhân tích cực tham gia hưởng ứng nhiệt tình các phong trào thi đua.

- *Ba là:* Đi đôi với tổ chức thực hiện cần làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ của chi nhánh, nhất là công tác tự kiểm tra của các đơn vị; kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tăng cường công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, viên chức NHCSXH và những người tham gia vào mạng lưới hoạt động của NHCSXH.

- *Bốn là:* Cần chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sơ kết, tổng kết định kỳ quý, 6 tháng, hàng năm và giai đoạn, kể cả về hoạt động chuyên môn với công tác thi đua, khen thưởng; thường xuyên quan tâm xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; khen thưởng công khai, công bằng, dân chủ, kịp thời

Có được những kết quả trên, giai đoạn 2015-2020 chi nhánh Lào Cai luôn chủ động làm tốt công tác phát động các phong trào thi đua có hiệu quả thiết thực, bằng nhiều cách thức khoa học, phù hợp với điều kiện của chi nhánh, nổi bật một số phong trào thi đua như: Phong trào “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2015-2020”, Phong trào thi đua “Cán bộ, viên chức, người lao động NHCSXH chung tay xây dựng nông thôn mới”, “ cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau; phong trào thi đua “Cán bộ, viên chức NHCSXH thi đua thực hiện văn hoá công sở”, phong trào thi đua “ cán bộ Ngân hàng rèn đức, luyện tài, sáng tạo”,. Phong trào thi đua “triển khai hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW”, Phong trào “Thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2017-2022”; các phong trào thi đua hàng năm nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ chi nhánh NHCSXH tỉnh lần thứ IV, Đại hội Đảng bộ NHCSXH lần thứ V và 20 năm thành lập NHCSXH (04/10/2002- 01/10/2022), chào mừng 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phong trào thi đua lập thành tích chào mừng: Hội nghị điển hình tiên tiến NHCSXH giai đoạn 2015-2020, Đại hội Thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Công đoàn cơ sở và các công đoàn bộ phận luôn chủ động làm tốt công tác phát động hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, viên chức và người lao động toàn chi nhánh.

Công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến luôn được Chi nhánh quan tâm, chú trọng. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, viên chức và người lao động biết, học tập và tích cực hưởng ứng, tham gia, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã có 8 tập thể, 19 cá nhân được Tổng Giám đốc NHCSXH ghi nhận danh hiệu điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Công tác khen thưởng được chi nhánh quan tâm thực hiện, với tinh thần “*Đồng thuận - chất lượng - hiệu quả*”, gắn với việc đẩy mạnh phong trào “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”.... Việc bình xét thi đua, khen thưởng tại đơn vị được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, kịp thời, đúng thành tích.

05 năm 2015-2020, hoạt động của chi nhánh NHCSXH tỉnh Lào Cai, luôn đạt thành tích cao: Tập thể chi nhánh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2018 và 2019) được Tổng Giám đốc tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc toàn diện nhất Khu vực V của hệ thống NHCSXH; năm 2019 được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua, 02 năm 2018 và 2019 được Thống Ngân hàng nhà nước Việt Nam tặng cờ thi đua và 01 bằng khen; đồng thời có 13 đơn vị trực thuộc đạt đơn vị lao động xuất sắc toàn hệ thống; 01 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 05 tập thể được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tặng bằng khen; 72 lượt tập thể được Tổng Giám đốc NHCSXH tặng giấy khen và 14 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Đối với cá nhân: 01 cán bộ được phong tặng danh hiệu 02 chiến sỹ thi đua cấp ngành; 40 lượt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 9 cá nhân được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tặng bằng khen và 40 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và 12 cán bộ được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngân hàng, 20 cán bộ được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Huy hiệu vì sự nghiệp phát triển tỉnh Lào Cai.

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, chi nhánh Lào Cai có 04 cá nhân vinh dự được đi dự Hội nghị điển hình tiên tiến NHCSXH giai đoạn 2015-2020. Có 03 tập thể được Tổng Giám đốc tặng giấy khen; 02 cá nhân được Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH tặng giấy khen, 14 cá nhân được Tổng Giám đốc NHCSXH tặng giấy khen và 25 cá nhân là cán bộ ngoại ngành NHCSXH được Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH và Tổng Giám đốc NHCSXH tặng giấy khen.

Để có được kết quả như trên, trong những năm qua hoạt động của chi nhánh Lào Cai, nhất là trong thực hiện các phong trào Thi đua yêu nước phải nói đến vai trò của tổ chức công đoàn và các đoàn thể tại chi nhánh có tác động rất lớn, hiệu quả và kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi nhánh. Trong những năm qua luôn đạt thành tích cao, đã được: Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 01 tập thể và Bằng khen cho 07 cá nhân; Công đoàn NHCSXH tặng giấy khen cho 24 lượt tập thể và 75 lượt cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân; 01 tập thể, 01 cá nhân được Tổng Giám đốc NHCSXH tặng giấy khen về phong trào thi đua “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà” giai đoạn 2015-2020.